
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา 

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1 นายบุญเลิศ เทพจินดา ประธานสภา อบต.   
2 นายวิรัช รักมาก รองประธานสภา อบต. 

 3 นายพรเทพ ขาวจิตร เลขานุการสภา อบต.   
4 นายมณนพพร บุญลึก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

 5 นายสัญญา ชิตกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2   
6 นางสนธยา พินลานทุ่ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2   
7 นายโกวิท ชูวาร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3   
8 นายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3   
9 นายวรายุทธ นิลบุญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

 10 นายพีรพัฒน์ สัมพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4   
11 นายจารีต อินทรท์ิม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

 12 นายธีระ รัชชะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
 13 นายวิโชต ิ สุภลักษณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
 14 นายประยุธ วายุกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7   

15 นายจิรวัฒน์ ราชสมบัติ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 16 นายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8    

17 นายเยาวนิตย์ บุญชู สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
 18 นายบัณฑิต แช่มไล่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10   

19 นายสุพรชัย ชูประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1 นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
2 นายสุจิตร โภคัย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
3 นายละเอก   วรรณคีรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
4 นายนันทวัช ปาละคเชนทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
5 นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
6 นายทินกฤต   วันเพ็ง หัวหน้าส านักปลัด   
๗ นายญาณศักดิ์ สมภักด ี ผู้อ านวยการกองช่าง 

 ๘ นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร ผู้อ านวยการกองคลัง 
  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
  
เลขานุการสภา อบต. 
นายพรเทพ  ขาวจิตร 

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปามาประชุมจ านวน 19 ท่าน ถือว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพ่ือบูชาพระ
รัตนตรัยและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

ขอสวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน ที่มาประชุมโดยพร้อม
เพรียงกันในวันนี้ ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อที่
ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- รายงานสถานะทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี       

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

ตามเอกสารที่แจกไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นอย่างไร 
เชิญครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 2 
นายสัญญา ชิตกุล 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน        
ผมนายสัญญา ชิตกุล ส.อบต. หมู่ที่ 2 ครับ รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 6 หัวข้อที่ 1.6 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กะเปา คณะกรรมการทั้ง 4 
ท่านได้ลาออกและย้ายไปรับราชการที่อ่ืนแล้วครับ ดังนี้  
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             1. นายประวิท จ านงทอง       ลาออก 
             2. ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ รอดค า    ย้ายไปรับราชการที่อ่ืน 
             3. นายจักรี ฤทธิมาส            ย้ายไปรับราชการที่อ่ืน 
             4. น.ส.อัจฉราพร สมพิศ        ย้ายไปรับราชการที่อ่ืน 
ทั้ง 4 ท่านนี้เขามาประเมินได้อย่างไรครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงครับ 

  
หัวหน้าส านักปลัด 
นายทินกฤต วันเพ็ง 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน        
ผมนายทินกฤต วันเพ็ง หัวหน้าส านักปลัด ครับ ส าหรับประเด็นที่มีการซักถามว่า
คณะกรรมการฯ ประเมินผลที่ได้ย้ายหรือลาออกจะด าเนินการอย่างไร ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
     (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
     (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
     (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
     (๔) หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
     (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
     กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ 
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
     (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     (๓)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
      ซึ่งตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 และตามเอกสารรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นั้น คณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มาประชุม 7 ท่าน 
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ไม่มาประชุม 4 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม สามารถจะด าเนินการประชุมได้      
ส่วนคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม ซึ่งเป็นสมาชิก อบต. ที่ได้ลาออกไปแล้ว 1 ท่าน 
ผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้แก่ ผอ.รร.บ้านปากท าเรียง  ผอ.กองช่าง และ
นักพัฒนาชุมชน ซึ่งได้ย้ายไปรับราชการที่อ่ืน การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการชุด
นี้ แต่งงตั้งตามประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และจะครบวาระในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2565 ดังนั้นยังคงเหลือวาระการด ารงต าแหน่งประมาณ 1 กว่าๆ ครับ 
ส่วนคณะกรรมการที่ขาดไปนั้น คงต้องด าเนินการคัดเลือกเพ่ือให้ได้ครบองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการต่อไป ในส่วนของคณะกรรมการที่มาจากการเลือกของสภา ขอให้
ท่านประธานสภาโปรดพิจารณาคัดเลือกใหม่ครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 2 
นายสัญญา ชิตกุล 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายสัญญา ชิตกุล ส.อบต. หมู่ที่ 2 ครับ ถ้าจะเสนอใหม่ต้องน าเข้าระเบียบวาระ
การประชุมสภาก่อนครับท่านประธาน 

  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒563 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาได้จัดท ารายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อ
วันศุกร์ ที่ ๑3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน 11 หน้า คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ผลปรากฏว่า ไม่มีการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อท้วงติงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเชิญครับ  
 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 3 
นายณรงศักดิ์  อินทร์ทิม 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายณรงศักดิ์  อินทร์ทิม ส.อบต. หมู่ที่ 3 ครับ หน้าที่ 9 ชื่อณรงศักดิ์มี ค. ควาย
การันต์ครับ ผิดครับ แก้ไขด้วยครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 10 
นายบัณฑิต แช่มไล่ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายบัณฑิต แช่มไล่ ส.อบต. หมู่ที่ 10 เรื่องส่งหนังสือนัดประชุมสภาฯ ตามที่ผม
ไปอบรมมา ผู้รับต้องรับไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงครับ   
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อท้วงติงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเชิญครับ 
หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา
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สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑3 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2563 โปรดยกมือครับ 

- เห็นชอบ        18   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ     ไม่มี 
- งดออกเสียง      ๑   เสียง     (นายบุญเลิศ เทพจินดา) 

           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     19   เสียง 
   
มติที่ประชุม เห็นชอบ 18 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ๑ เสียง 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวัน
ศุกร์ ที่ ๑3 พฤศจิกายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 – 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 และสมัย

ประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565   
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

ในการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญนั้น กฎหมายให้ก าหนดไว้อย่างน้อย 2 สมัย 
แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย ให้สมาชิกสภาเสนอได้เลยครับว่าจะก าหนดประชุมก่ีสมัย สมัย
ที่ 2 – 4 ก าหนดวันที่และเดือนมาด้วยครับ และก าหนดสมัยประชุม สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 มาด้วยครับ 

  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
นายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม ส.อบต. หมู่ที่ 3 ครับ ผมขอเสนอ 4 สมัยครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 10 
นายบัณฑิต แช่มไล่ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายบัณฑิต แช่มไล่ ส.อบต. หมู่ที่ 10 ครับ ผมเสนอ 4 สมัย ตามที่คุณณรงศักดิ์ 
อินทร์ทิม  ส.อบต. หมู่ที ่3 เสนอมาครับ 
 
     สมัยที่ 2   วันที่ 1 – 15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
     สมัยที่ 3   วันที่ 1 – 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
     สมัยที่ 4   วันที่ 1 – 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
และสมัยที่ 1   วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  ครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาท่านอ่ืนๆ จะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
ครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  
     3.1 ก าหนดวันสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 – 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 และสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามที่คุณณรงศักดิ์ อินทร์ทิม ส.อบต. 
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หมู่ที ่3 และคุณบัณฑิต แช่มไล่ ส.อบต.หมู่ที่ 10 เสนอมา 4 สมัย ครับ 
     สมัยที่ 2   วันที่ 1 – 15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
     สมัยที่ 3   วันที่ 1 – 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
     สมัยที่ 4   วันที่ 1 – 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
และสมัยที่ 1   วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564   
โปรดยกมือครับ  

- เห็นชอบ        18   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ     ไม่มี 
- งดออกเสียง      1   เสียง   (นายบุญเลิศ เทพจินดา)                              

              สมาชิกอยู่ในที่ประชุม  19   เสียง 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 18 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา เห็นชอบ  
3.1 ก าหนดวันสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 – 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 และสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ครับ 

  
 3.2 อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3  

 
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 
 

นายก อบต. 
นายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ       
 
      3.2 อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 
รายละเอียดให้รองปลัด อบต. ชี้แจงครับ 
 

นางสาววาสนา  ศรีคิรินทร์ 
รองปลัด อบต.กะเปา 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางสาววาสนา  ศรีคิรินทร์ รองปลัด อบต.กะเปา ค่ะ  
3.2.) อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 
     ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาไม่ได้ มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าชดเชยงานตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) และสภา อบต.กะเปา ได้มีมติให้โอนไปตั้งเป็น
รายการใหม่เป็นเงินจ านวน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามมติที่
ประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 
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13 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้วนั้น         
      เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดโชคบัญชาการโยธา ได้ขอเบิกเงินค่าชดเชยงานตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นเงิน 74,200 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาท
ถ้วน) ซึ่งได้ด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ซอยเสรีธรรม หมู่ที่ 4-9 ต าบลกะเปา ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าชดเชยงานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) 
ตั้ ง ไว้ ไม่ เพี ยงพอ  และเพ่ื อให้ การด าเนิ นการดั งกล่ าว เป็ น ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 หมวดที่ 4 การโอน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอจึงขออนุมัติด าเนินการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 ดังนี้ 
       โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า
ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 2,631,960 บาท (สองล้าน
หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) งบประมาณก่อนขออนุมัติโอนลด 
จ านวน 2,202,444 บาท (สองล้านสองแสนสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เงินที่ขอ
อนุมัติโอนลด จ านวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน
ลด จ านวน 2,127,444 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาท
ถ้วน) 
       โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าชดเชยงาน
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) งบประมาณตั้งไว้จ านวน 360,000 บาท (สาม
แสนหกหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนขออนุมัติโอนเพ่ิม จ านวน 1,500 บาท 
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เงินที่ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอนเพ่ิม จ านวน 76,500 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) ค่ะ 
    

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 
 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ  
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ   
      3.2 อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 
โปรดยกมือครับ 
          - เห็นชอบ      18   เสียง 
          - ไม่เห็นชอบ   ไม่มี  
          - งดออกเสียง    1   เสียง    (นายบุญเลิศ  เทพจินดา) 
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   สมาชิกอยู่ในที่ประชุม  19   เสียง 
 

มติที่ประชุม 
 

เห็นชอบ 18 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  1 เสียง 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาเห็นชอบ  
     3.2 อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ครับ 
 

 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 
 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 

นายก อบต. กะเปา 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 
 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายปรารถนา  
จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ       
      3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ พ.ศ. 2564  รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ทั้งหมดมี 3 โครงการ
ครับ   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    (1.1) แผนงานเคหะและชุมชน   
โครงการที่ 17 หน้า 35  โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
     วัตถุประสงค์   
         เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียงมีน้ าอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
 
     เป้าหมาย   
         ด าเนินการปรับปรุงระบบประปา 
     งบประมาณ   
         ตั้งไว้ 100,000 บาท ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 
     ตัวชี้วัด   
         ระบบประปามีศักยภาพ 
 
     ผลคาดว่าที่จะได้รับ   
         เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ืออุปโภค – บริโภคอย่างเพียงพอ 
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง 
     ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์คงเดิมครับ เปลี่ยนเป้าหมาย งบประมาณและ  
     ตัวชี้วัด ดังนี้ครับ 
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     เป้าหมาย 
          ด าเนินการปรับปรุงท่อส่งท่อจ่ายน้ าระบบประปาระยะทาง 830 เมตร   
     งบประมาณ 
          เพ่ิมงบประมาณในปี 2564 จ านวนเงิน 500,000 บาท 
     ตัวชี้วัด 
          ระบบประปามีคุณภาพท่ีดียิ่งขึ้น 
 

 โครงการล าดับที่ 24 หน้า 38  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสาย
ธารพัฒนา หมู่ที่ 5 
     วัตถุประสงค์   
          เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่ง 
     เป้าหมาย   
          ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 800  
          เมตร หนา 0.15 เมตร 
     งบประมาณ   
          ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 1,900,000 บาท 
     ตัวชี้วัด   
          ถนนมีความยาว  800 เมตร 
 
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง 
     ชื่อโครงการคงเดิมครับ เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป้าหมาย  งบประมาณ และตัวชี้วัด 
ดังนี้ครับ 
     วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผล 
          ทางการเกษตร 
     เป้าหมาย 
          ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจาราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,600    
             เมตร หนา 0.15 เมตร 

     งบประมาณ 
          เพ่ิมจ านวนเงินงบประมาณใน พ.ศ. 2564 จ านวน 600,000 บาท และ  
          พ.ศ. 2565 จ านวน 600,000 บาท 
     ตัวชี้วัด 
          ถนนมีความยาว 1,600 เมตร   

     โดยถนนเส้นดังกล่าวที่จะด าเนินการระยะทาง  200 เมตร ครับ ก่อนด าเนินการ
ทาง อบต. จะต้องท าหนังสือขออนุญาตจากวัดและส านักงานพระพุทธศาสนาก่อน
เป็นการด าเนินการขอกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินของวัด แต่จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อ
ส านักงานพระพุทธศาสนาเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมแล้วครับ  
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 โครงการล าดับที่  98 หน้า 48 โครงการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต. กะเปา 
     วัตถุประสงค์   
          เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
     เป้าหมาย 
          ก่อสร้างรั่วและป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารเรียน 
     งบประมาณ 
          ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2562 จ านวนเงิน 400,000 บาท 
     ตัวชี้วัด 
         เด็กนักเรียนมีความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเสาธงที่แสดงสัญลักษณ์  
         ความเป็นชาติไทยและปลูกผังความรักชาติ 
     ผลคาดว่าที่จะได้รับ 
         ศพด. อบต.กะเปา มีความปลอดภัยและมีความสภาพโดยทั่วไปเหมาะสม 
         ส าหรับสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
     ชื่อโครงการคงเดิมครับ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปีงบประมาณ ตัวชี้วัด 
     และผลคาดว่าที่จะได้รับดังนี้ครับ 
     วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม เหมาะสมกับเป็นสถานศึกษา 
     เป้าหมาย 
          ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถมดิน ปลูกหญ้า และอ่ืนๆภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก  
          เล็ก อบต. กะเปา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เหมาะสมกับเป็น  
          สถานศึกษา 
     งบประมาณ 
          เดิมอยู่ในปี พ.ศ. 2562 จ านวนเงิน 400,000 บาท เปลี่ยนแปลงใหม่มา  
          อยู่ในงบประมาณปี 2564 จ านวนเงิน 400,000 บาท 
     ตัวชี้วัด 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กะเปา มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  
          เหมาะสมกับเป็นสถานศึกษา 
     ผลคาดว่าที่จะได้รับ 
          ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนเด็กเล็ก อบต.กะเปา ได้รับการปรับปรุงให้เป็นระเบียบ 
          เรียบร้อย สวยงาม เหมาะสมกับเป็นสถานศึกษา 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 
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ส.อบต. หมู่ที่ 10 
นายบัณฑิต  แช่มไล่ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายบัณฑิต  แช่มไล่ ส.อบต.หมู่ที่ 10 ครับ โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายธารพัฒนา เอกสารกับที่ท่านนายกชี้แจงไม่ตรงกันครับ 
ตามท่ีท่านนายกชี้แจง 200 เมตร ครับ แต่ในเอกสาร 1,600 เมตร ครับ  
 

ส.อบต. หมู่ที่ 3 
นายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม ส.อบต.หมู่ที่ 3 ครับ ถ้าท่านได้เข้าไปดูใน ศพด.อบต.   
กะเปา หญ้าขึ้นเยอะมากครับ แล้วในโครงการมาปลูกหญ้าท าไมครับ ท่านนายกจะ
ปลูกหญ้าอีกหรือครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 
 

นายกอบต. 
นายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ       
       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสายธารพัฒนาที่คุณบัณฑิต  
แช่มไล่  ส .อบต.หมู่ที่  10 สอบถามมา โครงการทั้ งหมด 1,600 เมตร ครับ 
ด าเนินการก่อสร้างใกล้เสร็จแล้วครับ เหลืออีก 200 เมตรครับ 
       โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา ที่คุณณรงศักดิ์ 
อินทร์ทิม ส.อบต.หมู่ที่ 3 สอบถามมา เรื่องปลูกหญ้า จะปลูกให้สวยกว่าเดิมครับ 
และภายใน ศพด.อบต.กะเปา พ้ืนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะครับ ต้องปรับปรุงภูมิทัศน์
ใหม่ครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญครับ 
 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 6 
นายธีระ รัชชะ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายธีระ รัชชะ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ครับ ผมว่าเป้าหมายกว้างครับ ค าว่า และอ่ืนๆ ไม่
ทราบว่าท าอะไรครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจงครับ 
 
 

ผอ.กองช่าง 
นายญาณศักดิ์ สมภักดี 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายญาณศักดิ์ สมภักดี ผอ.กองช่าง ครับ กรณีที่ท่านสมาชิกสอบถามมาค าว่า 
และอ่ืนๆ ความหมายกว้างนั้น แผนงานคือท าในอนาคตครับ งบประมาณตั้งไว้
โดยรวมครับ 
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ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
ครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  
      3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564  โปรดยกมือครับ 

- เห็นชอบ        18   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ     ไม่มี 
- งดออกเสียง      ๑   เสียง   (นายบุญเลิศ เทพจินดา)      

           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     19   เสียง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 18 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา เห็นชอบ  
3.3 พิ จารณ าให้ ความ เห็ นชอบแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น  พ .ศ . 2561 – 2565 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ครับ 
 

 3.4 พิจารณาอนุ มัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564    
จ านวน 13 โครงการ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 
 

นายกอบต. 
นายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายปรารถนา  
จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ       
       3.4 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 13 
โครงการ  รายละเอียดให้เลขานุการนายก อบต. ชี้แจงครับ 
 

เลขานุการ นายก อบต. 
นายนันทวัช  ปาละคเชนทร์ 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนันทวัช    
ปาละคเชนทร์ เลขานุการ นายก อบต.กะเปา ครับ ขอชี้แจงต่อจากท่านนายกครับ 
     3.4 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2564 จ านวน 13 โครงการ 
ดังนี้ครับ 

 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านหมอสมชาย หมู่ที่  1 
พ้ืนที่ด าเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านหาดละมุด  ต าบลกะเปา  อ าเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัด   
สุราษฎร์ธานี โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร โดยด าเนินการก่อสร้างดังนี้ 

1. ท าการเกรดเกลี่ยบดทับปรับแต่งพ้ืนคันทางเดิมให้ได้ผิวจราจรกว้างไม่
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น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร 
โดยท าการเกรดด้วยรถเกรดบดทับด้วยรถบดตลอดท้ังสาย 

2. ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 376 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว
ตลอดสองข้างทาง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 22.56 ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
94 ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดทั้งสาย 

3. ท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว  จ านวน  1 ชุด 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร  จ านวน  1 ชุด  

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 225,000 บาท 
 

 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสาลิกา หมู่ที่ 1   
พ้ืนที่ด าเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านหาดละมุด  ต าบลกะเปา  อ าเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัด   
สุราษฎร์ธานี โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร โดยด าเนินการก่อสร้างดังนี้ 

1. ท าการเกรดเกลี่ยบดทับปรับแต่งพื้นคันทางเดิมให้ได้ผิวจราจรกว้างไม่ 
น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร โดย
ท าการเกรดด้วยรถเกรดบดทับด้วยรถบดตลอดท้ังสาย 

2. ท าการวางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น 3 มอก. ขนาด dia 0.60x1.00 
เมตร จ านวน 1 จุดๆ ละ 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนทรายเรียบร้อย  

3.  ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว
ตลอดสองข้างทาง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 100 
ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดทั้งสาย 

4. ท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว  จ านวน  1 ชุด 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร  จ านวน  1 ชุด  

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 240,000 บาท 
 

 3) โครงการบุกเบิกถนนซอยตาใจ หมู่ที่ 2  
พ้ืนที่ด าเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ต าบลกะเปา อ าเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ผิวจราจรดินลูกรังหรือหินผุ กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  460  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30  เมตร โดยด าเนินการดังนี้  

1. ท าการกรุยทางถางป่าพร้อมขึ้นรูปคันทาง เกรดเกลี่ยบดทับเรียบให้ได ้
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ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาว 460 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
2,760 ตารางเมตร 

2. ท าการวางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น 3 มอก.  ขนาด dia  
0.60x1.00 เมตร  จ านวน 4 แห่ง ๆ ละ  7  ท่อน  พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูน
ทรายเรียบร้อย 

3. ท าการลงดินลูกรังหรือหินผุยกระดับพื้นทางให้ได้ผิว 
จราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาว  460  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.30  เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,840  ตารางเมตร  ปริมาณดินลูกรังหรือหินผุไม่น้อยกว่า  
676.20  ลบ.ม. (แน่น) พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตลอดทั้งสาย 

4. ท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จ านวน  1 ชุด  
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร  จ านวน  1 ชุด  

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 247,000 บาท 
 

 4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยล้ิมมณี หมู่ที่ 3  
พ้ืนที่ด าเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านปากท าเรียง ต าบลกะเปา อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด    
สุราษฎร์ธานี  โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร โดยด าเนินการก่อสร้างดังนี้ 

1. ท าการเกรดเกลี่ยบดทับปรับแต่งพ้ืนคันทางเดิมให้ได้ผิวจราจรกว้างไม่
น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 
โดยท าการเกรดด้วยรถเกรดบดทับด้วยรถบดตลอดท้ังสาย 

2.  ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว
ตลอดสองข้างทาง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 
ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดทั้งสาย 

3. ท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว  จ านวน  1 ชุด 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร  จ านวน  1 ชุด  

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 481,000 บาท 
 

 5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งกรูด หมู่ที่ 4  
พ้ืนที่ด าเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านบางกา ต าบลกะเปา อ าเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดย
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ด าเนินการก่อสร้างดังนี้ 
1. ท าการเกรดเกลี่ยบดทับปรับแต่งพ้ืนคันทางเดิมให้ได้ผิวจราจรกว้างไม่

น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร โดย
ท าการเกรดด้วยรถเกรดบดทับด้วยรถบดตลอดท้ังสาย 

2.  ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว
ตลอดสองข้างทาง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 28.80 ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
120 ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดทั้งสาย 

3. ท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว  จ านวน  1 ชุด 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร  จ านวน  1 ชุด  

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 288,000 บาท 
 

 6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายธารพัฒนา หมู่ที่ 5  
พ้ืนที่ด าเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านย่านมะปราง  ต าบลกะเปา  อ าเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร โดยด าเนินการก่อสร้างดังนี้ 

1. ท าการขุดรื้อชั้นพื้นทางเดิมพร้อมเกรดเกลี่ยบดทับปรับแต่งพ้ืนทางเดิม 
ให้ได้ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.10 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร และท าการเกรดด้วยรถเกรดบดทับด้วยรถบด
ตลอดทั้งสาย 

2.  ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว
ตลอดสองข้างทาง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 
ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดทั้งสาย 

3. ท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว  จ านวน  1 ชุด 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร  จ านวน  1 ชุด  

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 481,000 บาท 
 

 7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา หมู่ที่ 6  
พ้ืนที่ด าเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านหาดมะเดื่อ ต าบลกะเปา  อ าเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัด    
สุราษฎร์ธานี โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 
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เมตร โดยด าเนินการก่อสร้างดังนี้ 
1. ท าการเกรดเกลี่ยบดทับปรับแต่งพื้นคันทางเดิมให้ได้ผิวจราจรกว้างไม ่

น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาว 105 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร โดย
ท าการเกรดด้วยรถเกรดบดทับด้วยรถบดตลอดท้ังสาย 

2. ท าการวางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น 3 มอก. ขนาด dia  0.60 x 1.00  
เมตร จ านวน  1  จุด ๆ ละ 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนทรายเรียบร้อย 

3. ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว
ตลอดสองข้างทาง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 25.20 ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
105 ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดทั้งสาย 

4. ท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว  จ านวน  1 ชุด 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร  จ านวน  1 ชุด  

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 262,000 บาท 
 

 8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังจิก หมู่ที่ 7  
พ้ืนที่ด าเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านดอนเลียบ  ต าบลกะเปา  อ าเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัด   
สุราษฎร์ธานี โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 
เมตร โดยด าเนินการก่อสร้างดังนี้ 

1. ท าการเกรดเกลี่ยบดทับปรับแต่งพื้นคันทางเดิมให้ได้ผิวจราจรกว้างไม่ 
น้อยกว่า 3.80 เมตร ยาว 270 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,026 ตารางเมตร 
โดยท าการเกรดด้วยรถเกรดบดทับด้วยรถบดตลอดท้ังสาย 

2. ท าการวางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น 3 มอก. ขนาด dia 0.60 x 1.00  
เมตร จ านวน  1  จุด ๆ ละ 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนทรายเรียบร้อย  

3.  ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว
ตลอดสองข้างทาง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 32.40 ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
108 ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดทั้งสาย 

4. ท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว  จ านวน  1 ชุด 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร  จ านวน  1 ชุด  

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 491,000 บาท 
 

 9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะยายหมุน  หมู่ที่ 7  
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พ้ืนที่ด าเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านดอนเลียบ ต าบลกะเปา อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
โดยด าเนินการก่อสร้างดังนี้ 

1. ท าการเกรดเกลี่ยบดทับปรับแต่งพื้นคันทางเดิมให้ได้ผิวจราจรกว้างไม ่
น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร โดย
ท าการเกรดด้วยรถเกรดบดทับด้วยรถบดตลอดท้ังสาย 

2.  ท าการวางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น 3 มอก. ขนาด dia  0.60 x 1.00 
เมตร จ านวน  3  จุด ๆ ละ 8 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนทรายเรียบร้อย  

3.  ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว
ตลอดสองข้างทาง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.80 ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
170 ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดทั้งสาย 

4. ท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว  จ านวน  1 ชุด 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร  จ านวน  1 ชุด  

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 447,000 บาท 
 

 10) โครงการบุกเบิกถนนซอย 30/1  หมู่ที่ 8  
พ้ืนที่ด าเนินการ หมู่ที่ 8  บ้านฉลาด ต าบลกะเปา อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยด าเนินการดังนี้  

1. ท าการกรุยทางถางป่าพร้อมขึ้นรูปคันทาง เกรดเกลี่ยบดทับเรียบให้ได้ผิว 
จราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
6,600 ตารางเมตร 

2. ท าการวางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น 3 มอก. พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูน 
ทราย  ดังนี้ 

       2.1  ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร จ านวน 3 แห่ง ๆ ละ  7  ท่อน  
2.2 ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร 2 แถว จ านวน 1 แห่งๆละ 30 ท่อน 

3. ท าการลงดินลูกรังพื้นทางให้ได้ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  
ยาว 1,100  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร  หรือปริมาณดินลูกรังรวมไม่น้อย
กว่า  1,120  ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตลอดทั้งสาย 

4. ท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จ านวน 1 ชุด  
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร  จ านวน  1 ชุด  

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท 
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 11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอรุณรักษ์ หมู่ที่ 10  

พ้ืนที่ด าเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านถ้ าผึ้ง ต าบลกะเปา อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดย
ด าเนินการก่อสร้างดังนี้ 

1. ท าการเกรดเกลี่ยบดทับปรับแต่งพื้นคันทางเดิมให้ได้ผิวจราจรกว้างไม ่
น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาว 131 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 655 ตารางเมตร โดย
ท าการเกรดด้วยรถเกรดบดทับด้วยรถบดตลอดท้ังสาย 

2. ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 524 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว
ตลอดสองข้างทาง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 31.44 ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
131 ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดทั้งสาย 

3. ท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จ านวน  1 ชุด  
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร  จ านวน  1 ชุด  
           รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 315,000 บาท 
 

 12) โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 8  
พ้ืนที่ด าเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านฉลาด ต าบลกะเปา อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยท าการปรับปรุงท่อส่งน้ าดิบระบบประปาภูเขา  ชนิดท่อ HDPE  PE 100  
PN 20  ขนาด ø 90 มม.  ยาว 830  เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแบบชั่วคราว  จ านวน  1 ชุด และป้ายระชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร  
จ านวน  1 ชุด  
          รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด  
งบประมาณตั้งไว้ 443,000 บาท 
 

 13) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเปา  พ้ืนที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา  
หมู่ที่ 7 บ้านดอนเลียบ  ต าบลกะเปา  อ าเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย
ด าเนินการดังนี้  

1. ท าการกรุยทางถางป่าพร้อมปรับพื้นที่ พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,634.19   
ตารางเมตร 

2. ท าการลงดินถมปรับระดับ(หน้าดินปลูกต้นไม้) พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
1,505.19 ตารางเมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  376.30  ลบ.ม. พร้อมปรับแต่ง
เรียบร้อย 
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3. ท าการปลูกหญ้าชนิดหญ้านวลน้อยคลุมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,246.17   

ตารางเมตร  ก่อนท าการปลูกหญ้านวลน้อยท าการรองพ้ืนด้วยทรายหยาบปรับระดับ 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร 

4. ท าการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 129  ตาราง 
เมตร หนา  0.10  เมตร  ผิวขัดมันเรียบ 

5. ท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จ านวน  1 ชุด  
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร  จ านวน  1 ชุด  
           รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 429,000 บาท 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 13 โครงการ 
รายละเอียด เลขานุการนายก ได้ชี้แจงไปแล้ว สมาชิกสภาฯ จะท้วงติงเชิญครับ  หาก
ไม่มี ให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านที่ได้โครงการชี้แจงถึงความจ าเป็นด้วยครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่1 
นายมณนพพร  บุญลึก 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายมณนพพร บุญลึก ส.อบต. หมู่ที่ 1 ครับ ส าหรับหมู่ที่ 1 ได้ 2 โครงการครับ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านหมอสมชาย และซอยสาลิกา ซึ่งซอย
ดังกล่าวสามารถตัดไปยังหมู่ที่ 3 ได้ครับ ชาวบ้านใช้บรรทุกพืชผลทางการเกษตร 
และเป็นถนนที่ชาวบ้านในหมู่บ้านใช้ออกก าลังกายด้วยครับ  มีความจ าเป็นครับ 
ขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 2 
นายสัญญา  ชิตกุล 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายสัญญา ชิตกุล ส.อบต.หมู่ที่ 2 ครับ โครงการบุกเบิกซอยตาใจ หมู่ที่ 2 กว้าง 
4 เมตร ยาว 460 เมตร ถนนเส้นดังกล่าวเชื่อมต่อกันระหว่างเส้นท่าขนอน-เขาพัง 
กับถนนสายกะเปา-ถ้ าผึ้ง ครับ มีความจ าเป็นมากครับ ชาวบ้านใช้บรรทุกพืชผลทาง
การเกษตร สามารถลดระยะเดินทางได้มากครับ นอกจากนี้ท าการวางท่อระบายน้ า
จ านวน 4 แห่ง แห่งละ 7 ท่อครับ ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง ขอบคุณคณะผู้บริหาร และ 
สมาชิกสภาฯทุกท่านมากครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 3 
นายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายณรงศักดิ์  อินทร์ทิม ส.อบต. หมู่ที่ 3 ครับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยลิ้มมณี หมู่ที่ 3 มีความจ าเป็นมากครับ ถนนเส้นดังกล่าวใช้บรรทุก
พืชผลทางการเกษตรและคมนาคมของชาวบ้าน ขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯทุกท่านครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 4  
นายวรายุทธ  นิลบุญ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนาย วรายุทธ นิลบุญ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ครับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
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เหล็กซอยทุ่งกรูด หมู่ที่ 4 ขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯทุกท่านครับที่
เล็งเห็นความส าคัญ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 5  
นายจารีต  อินทร์ทิม 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายจารีต  อินทร์ทิม ส.อบต.หมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสาธารพัฒนา หมู่ที่ 5 ขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯทุกท่านมากครับที่
เล็งเห็นความส าคัญ ขอบคุณครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 6  
นายธีระ รัชชะ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายธีระ รัชชะ ส.อบต. หมู่ที่ 6 ครับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประปา หมู่ที่ 6 เมื่อก่อนถนนเส้นนี้ไม่มีครับ ได้บุกเบิกเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว 
การก่อสร้างถนนคอนกรีตครั้งนี้  ครั้งที่ 3 แล้วครับ ขอบคุณคณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาฯทุกท่านมากครับ ที่เล็งเห็นความส าคัญขอบคุณครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 7  
นายประยุทธ  วายุกุล 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายประยุทธ วายุกุล ส.อบต. หมู่ที่ 7 ครับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยวังจิก หมู่ที่ 7 มีความจ าเป็นมากครับ เชื่อมต่อซอยสมประสงค์ หมู่ที่ 9 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และบรรทุกพืชผลทาง
การเกษตร ขอบคุณคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่านมากครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 9  
นายเยาวนิตย์  บุญชู 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายเยาวนิตย์  บุญชู ส.อบต.หมู่ที่ 9 ครับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ 7-9 ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อไปยังหมู่ที่ 9 ครับ ชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนมากครับ ขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 8  
นายภานุวัฒน์  จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ ส.อบต. หมู่ที่ 8 ครับ โครงการบุกเบิกถนนซอย 
30/1 หมู่ที่ 8 มีความจ าเป็นมากครับชาวบ้านใช้รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร 
ถนนเส้นนี้ยาว 2 ,000 กว่าเมตรครับ บุกเบิกไป 1 ,600 กว่าเมตรแล้วครับ   
ขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯทุกท่านมากครับ 
   

ส.อบต. หมู่ที่ 10 
นายสุพรชัย  ชูประเสริฐ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนาย สุพรชัย  ชูประเสริฐ ส.อบต.หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยอรุณรักษ์ หมู่ที่ 10 ถนนเส้นดังกล่าว เชื่อมต่อเส้นทางหลัก 2 เส้นทาง คือ
ทางหลวงชนบท และถนนเส้นปากท าเรียง - โตนพงษ์ ประชาชนใช้ถนนเส้นดังกล่าว
สัญจรไปมา บรรทุกพืชผลทางการเกษตร รับส่งบุตรหลานไปโรงเรียน ขอบคุณคณะ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่านมากครับ 
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ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

โครงการปรับปรุงประปาภูเขา หมู่ที่  8 และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.        
อบต.กะเปา เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 

นายกอบต. 
นายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภูเขา หมู่ที่ 8 ท าการปรับปรุงท่อส่งน้ าดิบระบบประปาภูเขา ยาว 850 เมตร 
มีความจ าเป็นมากครับ ถึงช่วงฤดูภัยแล้งแล้วครับ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนครับ 
จ าเป็นมากครับ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.กะเปา จ าเป็นครับ เพราะ
ตอนนี้ลานหญ้าข้าง ศพด.อบต.กะเปา เป็นหลุม เยอะครับ เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับ
เด็ก ต้องถมดิน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกหญ้าภายใน ศพด.อบต.กะเปา เพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญครับ 
 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 3 
นายณรงศักดิ์  อินทร์ทิม 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายณรงศักดิ์   อินทร์ทิม ส.อบต. หมู่ที่ 3 ครับ โครงการบุกเบิกถนนซอย 30/1 
หมู่ที่ 8 ท่านประธานทราบหรือไม่ครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

ทราบครับ  คุณณรงศักดิ์  อินทร์ทิม 
 
 

ส.อบต. หมู่ที ่7 
นายจิรวัฒน์  ราชสมบัต ิ

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายจิรวัฒน์  ราชสมบัติ ส.อบต. หมู่ที่ 7 ครับ ทั้ง 13 โครงการก็ได้ชี้แจงไปตาม
วัตถุประสงค์และความจ าเป็นแต่ละโครงการแล้วครับ ผมขอเล่าย้อนกลับไปเรื่อง
บุกเบิกถนนซอยเตยหนะ ท่านนายกเคยบอกกับผมว่าให้ชาวบ้านลงลายมือชื่อใน
หนังสืออุทิศที่ดิน แต่ยังไม่ได้ลงชื่อทีครับ ผมอยากให้ท่านนายกน าเข้าในโครงการจ่าย
ขาดเงินสะสมของปีถัดไปด้วยครับ ระยะทางไม่เกิน 800 เมตร ครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 10 
นายบัณฑิต  แช่มไล่ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน       
ผมนายบัณฑิต  แช่มไล่ ส.อบต.หมู่ที่ 10 ครับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยสาธารพัฒนา ถนนผ่านในวัด ต้องท าหนังสือขออนุญาตจากส านัก
พุทธศาสนา  ไม่ทราบว่าขออนุญาตนานหรือไม่ครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญ คณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
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นายก อบต. 
นายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ 
 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายปรารถนา  
จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ เรื่องบุกเบิกถนนซอยเตยหนะ หมู่ที่ 7 ที่คุณ 
จิรวัฒน์  ราชสมบัติ ส.อบต. หมู่ที่ 7 สอบถามมา ผมเข้าไปคุยแล้วครับ ต้องบุกเบิก
ถนนกว้างประมาณ 6 เมตร ครับ ต้องล้มต้นยางชาวบ้านหลายต้น ชาวบ้านไม่อุทิศ
ที่ดินให้ครับ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสาธารพัฒนา หมู่ที่ 5 
ที่คุณบัณฑิต  แช่มไล่ สอบถามมา ตอนนี้ เอกสารหนังสือขออนุญาตจากส านัก
พระพุทธศาสนาพร้อมแล้วครับ ด าเนินการก่อสร้างพร้อมกับโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสมถนนเส้นอ่ืนๆ ครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 
    3 .4  พิจารณ าอนุมัติ จ่ ายขาดเงินสะสมประจ าปี  พ .ศ . 2564 จ านวน             
13 โครงการ โปรดยกมือครับ 
          - เห็นชอบ     18   เสียง 
          - ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
          - งดออกเสียง  1    เสียง (นายบุญเลิศ  เทพจินดา) 
สมาชิกอยู่ในที่ประชุม  19  เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  18  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาเห็นชอบ 
        3.4 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 13 โครงการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ครับ 
 

 3.5 การพิจารณาขอความเห็นชอบในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484  
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญรองปลัด อบต.กะเปา ชี้แจงครับ 
 
 

นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ 
รองปลัด อบต.กะเปา 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัด อบต.กะเปา ค่ะ ตามที่ อบจ.สุราษฎร์ธานี ได้
ก่อสร้างถนนสาธารณะประโยชน์สาย อบจ.สฎ ถ.1-0003 บ.ท่าขนอน-บ.เขาพัง 
ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จึงได้เสนอต่อสภา
อบต. เพื่อขอความเห็นชอบในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

  
ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
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นายบุญเลิศ  เทพจินดา 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 
    3.5 การพิจารณาขอความเห็นชอบในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
          - เห็นชอบ     18   เสียง 
          - ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
          - งดออกเสียง  1    เสียง (นายบุญเลิศ  เทพจินดา) 
สมาชิกอยู่ในที่ประชุม  19  เสียง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  18  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาเห็นชอบ 
            3.5 การพิจารณาขอความเห็นชอบในการด าเนินการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 
 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 10 
นายสุพรชัย  ชูประเสริฐ 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายสุพรชัย  ชูประเสริฐ ส.อบต.หมู่ที่ 10 ครับ สอบถาม ผอ.กองคลังหน่อยครับ 
เรื่องการส ารวจที่ดินไม่ทราบว่าส ารวจอย่างไรครับ ใช้ระบบดาวเทียมหรือเปล่าครับ 
แปลงยางพารา หมู่ที่ 10 ส ารวจเป็นปาล์มน้ ามัน อยากสอบถาม ผอ.กองคลัง ช่วย
ชี้แจงด้วยครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 2 
นายสัญญา  ชิตกุล 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายสัญญา  ชิตกุล ส.อบต.หมู่ที่ 2 ครับ เรื่องคูระบายน้ าหมู่ที่ 2 เป็นแหล่งที่อยู่
ของยุงเยอะมากครับ อยากให้ อบต.กะเปา ท าหนังสือถึง รพสต.กะเปา เพ่ือขอสนับ 
สนุนเครื่องพ่นหมอกควันด้วยครับ และเรื่องการจัดกีฬาประเพณีปีนี้จัดหรือไม่ครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายโกวิท  ชูวาร ี
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายโกวิท ชูวารี ส.อบต.หมู่ที่ 3 ครับ เรื่องซ่อมแซมถนนสายหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 
ถนนทรุดมากครับ จากกรณีเกิดน้ าป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ตอนนี้
เกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งแล้วครับ มอเตอร์ไซค์ตกหลุม ฝากฝ่ายบริหารซ่อมแซมด้วยครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 8 
นายภานุวัฒน์  จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายภานุวัฒน์  จันทร์พฤกษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ครับ ถนนสายกะเปาด้วนหมู่ที่ 8 - 4 
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 รถผ่านไม่ได้แล้วครับ ล าบากมากครับ เรื่องฝายกะเปาด้วนตอนนี้ทรายเต็มฝายแล้ว
ครับ และโตนยายแหวดด้วยครับ เรื่องป้ายบอกทาง ป้ายระวังสัตว์ อยากให้คณะ
ผู้บริหารตั้งงบประมาณไว้ด้วยครับ หมู่ที่ 8 คนเลี้ยงสัตว์และมีสถานที่ท่องเที่ยวคือ
พระธาตุหินนิลเปาด้วยครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 1 
นายมณนพพร  บุญลึก 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายมณนพพร บุญลึก ส.อบต. หมู่ที่ 1 ครับ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ
ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 7 
นายจิรวัฒน์  ราชสมบัต ิ
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายจิรวัฒน์  ราชสมบัติ ส.อบต. หมู่ที่ 7 ครับ เรื่องถมดินหน้าท่อลอดเหลี่ยม      
ซอยศรีนิคม ไม่ทราบว่ารอนานแค่ไหนครับ ชาวบ้านสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน
มากครับ และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ หมู่ที่ 7 ติดตั้งทับซ้อนกับไฟฟ้า
ทางหลวงชนบท แนะน าให้ย้ายไปยังจุดเสี่ยงทางแยก เช่น ปากซอยหมอดวน      
ปากซอย 200 ปี หรือปากซอยเกาะยายหมุนครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายรณรงศักดิ์   อินทร์ทิม 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายณรงศักดิ์   อินทร์ทิม ส.อบต. หมู่ที่ 2 ครับ เรื่องภัยแล้ง ประปาหมู่ที่ 10 แต่
อยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 3 ครับ สระควนโดนได้ผู้รับเหมาหรือยังครับ ฝากด้วยครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจงเรื่องการส ารวจที่ดิน ครับ 
 
 

ผอ.กองคลัง 
น.ส.วราภรณ์  กล่อมจิตร 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
ดิฉัน นางสาววราภรณ์  กล่อมจิตร ผอ.กองคลัง ค่ะ เรื่องการส ารวจที่ดิน ที่สมาชิกฯ 
สอบถามมา หนังสือเอกสารที่ดินนั้น กรมที่ดินเป็นผู้ออกทั้งหมดค่ะ อบต.กะเปา 
ไม่ได้ออก ซึ่งถ้าไม่ตรงกับความเป็นจริงสามารถมาแก้ไขท่ี อบต.กะเปา ได้ค่ะ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาฯ เข้าใจแล้วนะครับ และเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามครับ 
 
 

นายก อบต. 
นายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายปรารถนา  
จันทร์พฤกษ์ นายกอบต.กะเปา ครับ  
    - เรื่องพ่นหมอกควันก าจัดยุงที่สมาชิกสภาฯ สอบถามมา จะประสานให้ครับ 
    - เรื่องกีฬาประเพณี ดูก่อนครับว่าจัดได้หรือไม่ 
    - เรื่องซ่อมแซมถนนเส้นหนองใหญ่ เข้าส ารวจแล้วครับ จะเร่งด าเนินการให้ครับ 
    - เรื่องถนนสายกะเปาด้วน หมู่ที่ 8-4 เข้าส ารวจแล้วครับ ด าเนินการอยู่ครับ 
    - เรื่องดูดทรายหน้าฝายโตนยายแหวดไม่ต้องดูดครับ มีท่อเปิดให้ทรายออกได้ครับ 
    - เรื่องป้ายบอกทาง ป้ายระวังสัตว์ สมาชิกฯ เขียนเป็นหนังสือมาเลยครับ ป้าย
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ซอยด้วยครับ ทุกหมู่บ้านครับ 
    - เรื่องถมดินหน้าท่อลอดเหลี่ยม ที่สมาชิกฯ สอบถามมา ซอยศรีนิคม คุยกับ
ผู้รับเหมาแล้วครับ เร่งด าเนินการให้อยู่ครับ 
     - เรื่องภัยแล้งสระควนโดน ประปา หมู่ที่ 3-10 ที่สมาชิกฯ สอบถามมา ตอนนี้ได้
ผู้รับเหมาแล้วครับ เร่งด าเนินการอยู่ครับ 
     - เรื่องการย้ายไฟฟ้าริมทางสาธารณะทับซ้อนกับไฟฟ้าทางหลวงชนบทที่สมาชิก
สภาฯ สอบถามมา จะย้ายพร้อมกันกับโครงการที่จะติดตั้งใหม่ครับ ท าพร้อมกันเลย
ครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจงเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะครับ 
 
 

ผอ. กองช่าง 
นายญาณศักดิ์  สมภักดี 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายญาณศักดิ์  สมภักดี ผอ.กองช่าง ครับ เรื่อง ขอขยายไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างทางสาธารณะ ทาง อบต.กะเปา ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอคีรีรัฐนิคม ให้ช่วยด าเนินการส ารวจออกแบบ และประมาณ
ราคาใช้จ่าย ในการด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปา ไม่มีบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า ครับ และสายทางที่ท าการขยาย
เขตไฟฟ้าเพ่ือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ มี 39 สายดังนี้ครับ 

1. ถนนสายมิตรภาพ-เขาพัง หมู่ที่8 
2. ถนนสาย 4,9,8 หมู่ที่ 4,9,8 
3. ถนนสายเสรีธรรม หมู่ที่ 4,9 
4. ถนนสายร่วมจิตร หมู่ที่ 3 
5. ถนนสาย 3,7 หมู่ที่ 3,7 
6. ถนนสาย สฎ.6019 ตอนกะเปา – เชี่ยวหลาน หมู่ที่ 2,4,7,10 
7. ถนนสาย ทช.6019 - บ้านปากท าเรียง หมู่ที่ 6,1,3,10 
8. ถนนสายศาลา หมู่ที่ 6 หมู่ที่6 
9. ถนนสายสี่พี่น้อง หมู่ที่ 5 
10.  ถนนสายหนองยวน หมู่ที่ 6,5 
11.  ถนนสายหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 1 
12.  ถนนสายหมอสมชาย หมู่ที่ 1 
13.  ถนนสายสาลิกา หมู่ที่ 1 
14.  ถนนสายร่มโพธิ์ หมู่ที่ 3 
15.  ถนนสายโรงเรียนบ้านปากท าเรียง หมู่ที่ 3 
16.  ถนนสายลิ้มมณี หมู่ที่ 3 
17.  ถนนสายปรีดา หมู่ที่ 3 
18.  ถนนสาย 3,7 หมู่ที่ 3,7 
19.  ถนนสายศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 3,7 
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20.  ถนนสายสมโภชน์ 200 ปี หมู่ที่ 7,9 
21.  ถนนสายอรุณรักษ์ หมู่ที่ 10 
22.  ถนนสายเกาะยายหมุน หมู่ที่ 7 
23.  ถนนสายตาเพชร หมู่ที่ 10 
24.  ถนนสายสวนปาล์ม หมู่ที่ 10 
25.  ถนนสายรุ่งรัตน์ หมู่ที่ 10 
26.  ถนนสายบ้านป้าฮับ หมู่ที่ 10 
27.  ถนนสายมิตรภาพ (ตอนบน) หมู่ที่ 8 
28.  ถนนสายพระธาตุหินนิลเปา หมู่ที่ 8 
29.  ถนนสาย 4,9,8 หมู่ที่ 4,9,8 
30.  ถนนสายทุ่งกรูด หมู่ที่ 4 
31.  ถนนสายดอนวัด หมู่ที่ 4 
32.  ถนนสายอมรเทพ หมู่ที่ 4 
33.  ถนนสายคลองนบ หมู่ที่ 9 
34.  ถนนสายเขาปง หมู่ที่ 10 
35.  ถนนสายเกาะยายหมุน-เขาปง หมู่ที ่10 
36.  ถนนสายธารพัฒนา หมู่ที่ 5 
37.  ถนนสายวังจิก หมู่ที่ 7 
38.  ถนนสายหมอดวน หมู่ที่ 7 
39.  ถนนสายหนองคันเหลน หมู่ที่ 1 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 
 
 

นายก อบต. 
นายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ 
     - เรื่องขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี 2563 
       ฝากสมาชิกในพื้นที่ดูแลด้วยครับ  
 
    -  เรื่องภัยแล้ง ให้สมาชิกฯ ท าเป็นหนังสือมาครับหรือให้ชาวบ้านมาติดต่อที่ อบต.   
       ได้ครับ 
     - เรื่องหนังสืออุทิศที่ดินส าคัญมากครับ ทุกๆโครงการต้องลงลายมือชื่อในหนังสือ  
       อุทิศที่ดิน ฝากสมาชิกสภาฯ ด้วยครับ 

             
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเชิญครับ หากไม่มี ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณและขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
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(ลงชื่อ)      พรเทพ ขาวจิตร 
(นายพรเทพ  ขาวจิตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 (ลงชื่อ)       บุญเลิศ เทพจินดา 
(นายบุญเลิศ  เทพจินดา) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะ
เปา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 ในคราวการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวัน
จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  ผลปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขแต่อย่างใด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ     จารีต อินทร์ทิม       
        (นายจารีต  อินทร์ทิม) 
 
 

ประธานตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)     พีรพัฒน์ สัมพันธ์       
         (นายพีรพัฒน์  สัมพันธ์) 
 
 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)         โกวิท ชวูารี       
            (นายโกวิท  ชูวารี) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 


